

## The end of the sun (สิ้นสุดแสงอาทิตย์)

Theme : แก่นเรื่อง ความรักและความถูกต้อง

What if : จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีโอกาสที่ได้สารภาพความผิดในอดีต

Plot

เชื่อน ติวเตอร์หนุ่มแฉ่ว ผู้ที่เป็นที่นำเคารพของเหล่าบรรดานักเรียนนักศึกษา ภาพรวมภายนอกเขาก็เปรียบเสมือนคนธรรมดาทั่วไป แต่ใครจะรู้ว่าภายในใจเขานั้นมีกลุ่มเมฆดำเต็มไปหมดจากรื่องราวในอดีตที่เป็นแผลเป็นใหญ่และฝันร้ายสำหรับเขา เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ส่งผลต่ออาการผิดปกติทางสายตาที่เขาได้รับมา ในขณะที่เดียวกัน รื่องราวในครั้งนั้นทำให้เขาอยากกลับไปปรับผิดชอบรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา ก่อนที่ตนเองจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้

วันหนึ่งเชื่อนได้รับตัวส่วนตัวให้กับ เหนือ เด็กมัธยมวัย17ปี ซึ่งเชื่อนนั้นก็รู้ว่า เหนือนั้นคือน้องชายแท้ๆของ น้ำ อดีตคนรักเก่าของตน เมื่อ10ปีก่อน ที่เขาพยายามหนีมาโดยตลอด เพราะเขาซี้ซลาดไม่กล้าที่จะพูดความจริงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้น มันเป็นเรื่องยากสำหรับเขามากกว่าที่จะยอมรับความผิดพลาดที่ว่าตัวเชื่อนนั้น คือต้นเหตุของการที่ทำให้พ่อกับแม่ของน้ำเสียชีวิต ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้น้ำต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้องเพียงลำพัง 2 คนอย่างยากลำบาก เชื่อนจึงอยากที่จะกลับไปบอกความจริงทั้งหมดกับคนรักหนึ่งเดียวของเขาด้วยตัวเอง

เมื่อทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง โกล้ซิดกันมากขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์ และภาพรื่องราวดีๆในอดีตหวนกลับมา ทั้งคู่ต่างเป็นเซฟโซนให้กันและกัน แต่เชื่อนพยายามปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองไม่ให้กลับไปรักน้ำอีกครั้ง เพราะเหตุผลที่จริงที่เขากลับมาเจอน้ำมีเพียงแค่บอกความจริงกับน้ำแต่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะหัวใจของเชื่อนยังคงรักน้ำเหมือนเดิม

แต่แล้วเวลาแห่งความสุขก็ถูกบีบให้หดหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเชื่อนจะบอกความจริงจากปากตัวเองให้น้ำฟัง แต่ในขณะที่เดียวกันน้ำได้ไปเจอเข้ากับกล่องเก็บจดหมาย ที่ถูกบรรจุจดหมายที่เตรียมส่งถึงตน หลายฉบับ ตั้งแต่หลายปีก่อน ในจดหมายได้เล่าถึงรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของพ่อแม่ ความรู้สึกผิดทั้งหมด และเมื่อน้ำอ่านจดหมายทั้งหมด จึงรู้สึกเหมือนตนเองนั้นโดนหลอกมาตลอด หัวใจแตกสลายอีกครั้ง และไม่รู้ว่าตนนั้นจะจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงต่อ เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ นั้นยากที่จะลืม และก็สับสนที่ว่าการที่เชื่อนมาทำดีกับตนในครั้งนี้ เป็นเพราะว่าเชื่อนรัก หรือ รู้สึกผิดและสงสารตนกันแน่ น้ำจึงตัดสินใจหนีไปในครั้งนี้ และทิ้งให้เชื่อนยังคงจมปักอยู่กับความผิดของตน

น้ำกลับมาหาเชื่อนอีกครั้งหลังจากที่ตนนั้นได้เห็นผลตรวจจากศูนย์คนพิการทางสายตา เมื่อพบเข้ากับเชื่อน เชื่อนเลยตั้งใจเล่ารื่องราวเหตุการณ์ ยอมรับผิดทุกอย่าง และขอให้น้ำลืมเขาไป เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี พร้อมกับเงินทองทรัพย์สินที่เชื่อนตั้งใจจะมอบให้แก่ น้ำอยู่แล้ว ถึงทั้งคู่จะรักกันมากแค่ไหนแต่รื่องราวความผิดในอดีตก็ไม่สามารถเลื่อนรางไปจากใจทั้งคู่ได้ แต่อย่างน้อยการที่เชื่อนกลับมา มันก็ยิ่งทำให้เขาได้พูดสิ่งที่ติดค้างไว้ในใจให้แก่ น้ำได้ฟังก่อนที่โลกของเขาจะเข้าสู่ความมืดไปตลอดกาล

## Treatment

หนังเปิดฉากที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในห้องที่มีคนไข้ชายและหมอหนึ่งคน คุณหมอยื่นผลตรวจจะไรส์กอย่างออกมาให้ชายคนนั้นแล้วเขาก็รับมันมาอ่าน(บรรยายภาคเสียง) มันคือผลตรวจเกี่ยวกับเส้นประสาทตาของชายคนนั้น (ภาพตัด)

(โรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่ง) ในช่วงเวลาต่างๆเด็กนักเรียนมากมายหลากหลายช่วงวัยต่างพากันเดินขวักไขว่ไปมาทั่วโรงเรียนกวดวิชา(เสียงคนเดินขวักไขว่)(เสียงดนตรี) ณ ห้องเรียนห้องหนึ่งที่มีแก๊งเพื่อนสาวกำลังมุงดู บ้างก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายตัวเตอร์หนุ่มใส่แว่น หน้าตาดี รูปร่างสูงยาว ดูมีภูมิฐานดีที่กำลังสอนอยู่ในห้อง จากนั้นก็มีแก๊งเพื่อนสาวคนหนึ่ง ตะโกนเรียกชื่ออาจารย์คนนั้นขึ้นมา(อาจารย์เชื่อน) แล้วเขาก็หันมามองแก๊งเพื่อนสาวกลุ่มนั้น ตัวเตอร์ชายวัยกลางคนอีกคนหนึ่งที่ยืนดูอยู่ข้างหลังนานแล้ว(ทำเสียงกระแอม) หลังจากได้ยินแก๊งนั้นก็แตกออกไปคนละทิศละทาง(ภาพตัด)

ตัวเตอร์หนุ่มอีกคนยื่นใบสมัครเรียนพิเศษแบบส่วนตัวให้กับเชื่อน พอเขาอ่านเพียงแค่อ่านชื่อเขาก็จำได้แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นน้องชายแท้ๆของอดีตคนรักเก่าของเขา(น้ำ) เขายิ้มมุมปากก่อนที่จะตอบตกลงรับงานนี้(คิดจะใช้โอกาสนี้ในการทำดีกับน้ำและบอกความจริงทั้งหมดออกไป)(ภาพตัด)

(บ้านของน้ำ)เชื่อนได้มายืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่ง เขายืนมองไปรอบๆอยู่สักพักแล้วก็คิดในใจว่าทำไมน้ำถึงได้แก่ขนาดนี้ทั้งๆที่น้ำไม่ได้มีพ่อแม่อยู่แล้วแถมยังต้องส่งเสียน้องชายเรียนอีก(เหนือ) แต่แล้วเขาก็ต้องหลุดออกจากภวังค์เพราะมีเสียงชายหนุ่มวัยรุ่นเรียกเขาและเชิญเขาไปข้างในบ้าน(เหนือ)(ภาพตัด)

(เสียงดนตรี)เชื่อนเดินตามชายหนุ่มคนนั้นเข้าไปในบ้านหลังใหญ่หลังนี้ รอบๆบ้านถูกตกแต่งด้วยไม้ดอกและไม้ประดับมากมายทำให้บรรยากาศของบ้านร่มรื่นมากๆ เขาหยุดเดินสักพักด้วยความตื่นเต้นแล้วในที่สุดเขาก็รวบรวมความกล้าก้าวเท้าเข้าไปข้างในนั้นในที่สุด(ภาพตัด)

(เสียงดนตรี) เชื่อนมองไปรอบๆ ภายในบ้านถูกตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสะอาดสบายตา เขามองเรื่อยๆจนไปสะดุดกับรูปหนึ่ง(รูปครอบครัวของน้ำ)(เสียงเพลงเงียบลง) เขาก็เริ่มแพนิคมือสั่นหลังจากเห็นภาพในหัวที่เขาพยายามจะกดมันไว้ก็ได้ค่อยๆฉายขึ้นมาให้เขาเห็นเป็นความมืด สายฝน แสงไฟวูบวาบ แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามีใครสักคนมาจับที่มือของเขา พอหันไปมองก็เห็นใบหน้าที่เขาคุ้นเคยถึงแม้ว่ามันจะผ่านไป 10 ปี(ใบหน้าของน้ำ) ใบหน้าของคนตรงหน้าทำให้ภาพพวกนั้นหายไปแล้วเขาก็ยิ้มให้กับน้ำแบบกล้าๆกลัวๆ น้ำที่กำลังตกใจก็ยิ้มตอบเขากลับมาเหมือนกัน(ภาพตัด)

(เสียงเพลง)หลังจากวันนั้นเชื่อนกับน้ำก็ได้เริ่มกลับมาสนิทกันมากขึ้น เล่าสารทุกข์สุขดิบให้กันฟัง ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองในตอนนี้อยู่เหมือนกับพวกเขาทั้งสองกำลังเริ่มจีบกันใหม่(ภาพตัด)

วันหนึ่งเหนือได้เฝ้ากล้องฟิล์มมาแอบถ่ายทั้ง 2 (เสียงแฟลช)และแสงจากแฟลชก็ทำให้ภาพพวกนั้นถูกฉายขึ้นมาในหัวของเชื่อนอีกครั้ง มันชัดขึ้นกว่าเดิมมาก เชื่อนเห็นภาพของ แม่น้ำ รถเก๋งคันหนึ่ง และที่ทำให้เขาต้องร้องตะโกนออกมาด้วยความกลัวก็คือใบหน้าที่เขาขีดของชายหญิงคู่หนึ่งที่เหมือนกับใบหน้าของพ่อและแม่ของน้ำ น้ำที่ไม่รู้ว่าเชื่อนเป็นอะไรแต่ก็เลือกที่จะเข้าไปกอดเขาเอาไว้แน่น เชื่อนเริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่เริ่มลงมือทุบตัวของน้ำและคืนหนีสุดชีวิตจน

เหนือต้องเข้ามาช่วยจับ ผ่านสั๊กพักเชื่อมก็สงบลงแล้วสลบไป น้ำทรุดลงไปกลับพื้นแล้วร้องไห้ออกมาด้วยความกลัว(ภาพตัด)

(โรงพยาบาล) น้ำที่ยืนมองร่างของเชื่อมที่กำลังหลับอยู่ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเขาไปเจออะไรมาพยาบาลคนหนึ่งได้เดินมาเรียกตัวของน้ำให้ไปคุยกับหมอที่ห้องส่วนตัว หมอได้บอกกับน้ำว่าเชื่อมเคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชและเพิ่งออกมาได้แค่ 5 ปี น้ำตกใจเป็นอย่างมากและต้องการที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเชื่อมกันแน่ หมอบอกกับน้ำว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุที่เขาไม่ยอมกินยาตามที่ควรจะทำและวานให้น้ำไปหาหาชนิดที่เขากินเพื่อที่จะได้ไม่แพ้ยา(ภาพตัด)

น้ำได้เข้ามาในบ้านของเชื่อมเพื่อที่จะหาหาที่เขาเคยกิน แต่แล้วน้ำก็ได้เจอกองหนึ่ง น้ำได้ถือวิสาสะเปิดมันออกมา (เสียงดนตรี)กล่องใบนั้นเต็มไปด้วยจดหมายหลายฉบับและเมื่อน้ำเปิดออกมาอ่านก็ทำให้น้ำถึงกับเอามือปิดปากแล้วร้องไห้ออกมา(ภาพตัด)

ผ่านไป 3 วันเชื่อมตื่นขึ้นด้วยอาการปวดหัวอย่างหนักและรู้สึกว่าการมองเห็นของเขาแย่งกว่าเดิมเอามากๆ เขายืนขึ้นด้วยตัวเองแล้วตรงไปล้างหน้าที่ห้องน้ำ เชื่อมมองตัวเองในกระจกแล้วใช้ความกล้าทั้งหมดนึกย้อนกลับไปเหตุการณ์ในวันนั้น เขารู้สึกผิดเอามากๆและเกลียดตัวเองที่เอาแต่หนีปัญหาตลอด 10 ปี (เสียงเปิดประตู)(ภาพตัด)

น้ำเปิดประตูเข้ามาแล้วปากกล่องที่ใส่จดหมายใส่เชื่อมแรงแล้วต่อว่าเขาพร้อมกับร่างกายที่กำลังร้องไห้และสั่นคลอ เชื่อมได้แต่พูดขอโทษเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาทำได้ในตอนนั้น น้ำเองก็ทำอะไรต่อไม่ถูกและสุดท้ายก็หันหลังเดินจากเขาไป น้ำที่กำลังอยู่ในอาการโศกเศร้าก็มีหมอมคนเดิมมาเรียกไปคุยอีกครั้งแล้วถามถึงอาการเส้นประสาทตาของเชื่อมและยังบอกอีกว่าอีกไม่นานดวงตาทั้งของเชื่อม 2 ก็จะมีบอดสนิทนั้นทำให้น้ำรีบวิ่งกลับไปหาเชื่อมที่ห้องแต่เขาได้หายไปแล้ว(ภาพตัด)

น้ำออกตามหาเชื่อมไปในทุกๆที่จนในที่สุดก็มาเจอเชื่อมในสถานที่ที่เชื่อมชอบน้ำเป็นแฟน(ฉายภาพในอดีตตอนที่ทั้งคู่ยังคบกัน) ที่นั่นเป็นชายทะเลที่น้อยคนที่จะรู้จักแต่ที่นี้ช่วงเวลาดวงอาทิตย์ตกดินคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุด เชื่อมที่เห็นน้ำก็พยายามวิ่งหนี แต่น้ำก็วิ่งไปสวมกอดเขาจากข้างหลังแล้วบอกให้เขารู้ว่าอีกไม่นานเขาจะมองไม่เห็นแล้ว เชื่อมที่ได้ฟังดังนั้นก็หันมาแล้วยิ้มให้ น้ำจับมือของเชื่อมก่อนจะถามถึงเรื่องราววันนั้น เชื่อมเล่าว่ามันเกิดจากพ่อของน้ำที่ไม่ชอบเชื่อมเอามากๆเพราะไม่อยากให้ลูกชายตัวเองชอบเพศเดียวกัน วันนั้นเป็นวันที่ถนนลื่นเพราะฝนตกแต่มันเป็นวันครบรอบของทั้งคู่ เชื่อมซื้อของขวัญไปให้น้ำแต่พ่อของน้ำที่กำลังขับรถกลับบ้านไปเจอเชื่อมเข้าพอดีเลยพยายามขับรถไล่เขาแต่เพราะด้วยฝนตกจึงทำให้ถนนลื่นมากๆจนรถของเชื่อมและคุณพ่อคุณแม่ของน้ำเสียหลักล้ม ตัวของเชื่อมเองตัวกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้ทำให้หัวแตก เมื่อเชื่อมได้มองไปที่รถของคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะจมลงแม่น้ำก็ทำให้เขาช็อกและกลัวมากๆเลยขับรถหนีไปตั้งแต่วันนั้นและโทรบอกเลิกน้ำเพราะความกลัวด้วย พอเชื่อมพูดจบดวงอาทิตย์ก็กำลังจะลับขอบฟ้าพอดี (เสียงดนตรี)เขาไปบอกลากับน้ำและขอโทษอีกครั้ง เขาหันกลับไปมองที่แสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงนั้นที่ค่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จางหายไป เหมือนกับดวงตาของเขาที่ได้เสียแสงสว่างนั้นไปตลอดกาลเช่นกัน (เสียงเพลง)(จบ)